

สวัสดิ์ท่านผู้อ่านทุกท่าน

ปี 2018 หรือ ปีเฮเซที่ 30 กำลังจะผ่านพ้นไป และกำลังเข้าสู่ปีศักราชใหม่ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ จะมีพระราชพิธีสละราชบัลลังก์และเปลี่ยนผ่านไปสู่รัชศกใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม ปีค.ศ. 2019 เรื่องนี้จึงน่าจะอยู่ในความสนใจของนักวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาไม่น้อยทีเดียว

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาเองก็ครบรอบ 8 ปีและย่างเข้าสู่ปีที่ 9 ความก้าวหน้าของวารสารที่เห็นได้ชัดคือบทความที่ส่งมาพิจารณาจากหลากหลายสถาบันการศึกษามากขึ้น และมีบทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นด้วย และในเดือนกันยายน 2562 วารสารจะรับการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4

ในวารสารฉบับปีที่ 8 เล่ม 2 ที่ท่านกำลังถืออยู่นี้ ประกอบด้วย 8 บทความ เป็นบทความด้านวรรณกรรม 2 เรื่อง ด้านภาษาและการเรียนการสอนภาษา 4 เรื่อง และด้านญี่ปุ่นศึกษา 2 เรื่อง

ด้านวรรณกรรมมีเรื่อง “มุมมองที่มีต่อคนชราในเรื่อง “ทซุระสุเรงงะซะ”: ปัญญาอันเกิดจากความชรา” และ “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอภาพลักษณ์สตรีในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นร่วมสมัยภายหลังการเกิดขึ้นของกฎหมายความเท่าเทียมทางเพศ” ทั้ง “คนชรา” และ “สตรี” คือกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน

ด้านภาษาและการเรียนการสอนภาษาประกอบด้วยเรื่อง การรับรู้และความคิดเห็นของผู้เรียนชาวไทยที่มีต่อประเด็น เสี่ยงที่เป็นปัญหาของผู้เรียนชาวไทย กลยุทธ์การเรียนอักษรคันจิ คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเมืองเชียงใหม่ด้วย

ด้านญี่ปุ่นศึกษามีเรื่อง “การรับรู้เกี่ยวกับเชิงใหม่ของกลุ่มชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่พำนักระยะยาว” ที่สะท้อนถึงผลจากการเคลื่อนย้ายผู้คนและความพยายามที่จะอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนหลากหลายวัฒนธรรม เรื่อง “Empirical Study of Entrepreneurship and Identity Education in Japan” เป็นกรณีศึกษาการนำเอาการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐานเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะริเริ่มเป็นผู้ประกอบการโดยให้บริษัทเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความเหล่านี้จะช่วยต่อยอดความรู้ความเข้าใจที่มีต่อญี่ปุ่นและความเป็นญี่ปุ่นในหลากหลายมิติได้ดียิ่งขึ้น และใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านญี่ปุ่นศึกษาให้แก่สังคมไทย โดยส่งบทความมายังวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาได้ที่ <https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsn>

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณเจแปนฟาวน์เดชั่น ผู้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ทำให้วารสารของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและผู้สนใจวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
บรรณาธิการวารสาร jsn journal